

# C.P. Việt Nam được vinh danh xuất sắc năm 2024

13:05 13/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

**Đây là năm thứ 5 liên tiếp C.P. Việt Nam đứng đầu trong nhóm 10 công ty uy tín ngành thức ăn chăn nuôi và liên tục nằm trong “nhóm 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam”, khẳng định vị thế dẫn đầu và sự đóng góp không ngừng của C.P. Việt Nam vào sự phát triển của ngành nông nghiệp nói riêng và khẳng định uy tín, chất lượng mang tầm vóc quốc gia, quốc tế của công ty.**

Vừa qua, tại lễ công bố nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) và nhóm 10 công ty uy tín các ngành do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet tổ chức, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) đã được vinh danh trong hạng mục doanh nghiệp đứng thứ nhất trong “nhóm 10 công ty uy tín ngành thức ăn chăn nuôi” và nằm trong “nhóm 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam” năm 2024.

Việc được vinh danh là một trong những doanh nghiệp xuất sắc hàng đầu Việt Nam là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ nhân viên C.P. Việt Nam.



*Ông Pawalit-Ua Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam nhận cúp và chứng nhận cho giải thưởng “nhóm 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam” năm 2024.*

Năm 2024, ngành nông nghiệp không ngừng phát triển với xuất khẩu nông sản đạt kỷ lục, góp phần quan trọng vào sự ổn định kinh tế. Trên thị trường toàn cầu, Việt Nam đang khẳng định vị thế vững chắc của mình thông qua khả năng thu hút đầu tư và phát triển các ngành chế biến, chế tạo. Sự linh hoạt trong hoạt động sản xuất và chiến lược quản trị của các doanh nghiệp là nền tảng vững chắc cho năm 2025 đầy triển vọng khi tình hình kinh tế được cải thiện hơn.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp C.P. Việt Nam đứng đầu trong nhóm 10 Công ty uy tín ngành thức ăn chăn nuôi và liên tục nằm trong “nhóm 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam”, khẳng định vị thế dẫn đầu và sự đóng góp không ngừng của công ty vào sự phát triển của ngành nông nghiệp nói riêng và khẳng định uy tín, chất lượng mang tầm vóc quốc gia, quốc tế của công ty. Việc được vinh danh là một trong những doanh nghiệp xuất sắc hàng đầu Việt Nam là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ nhân viên C.P. Việt Nam.

Công ty luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, không ngừng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, áp dụng các công nghệ hiện đại để sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Với quy trình khép kín 3Flus, C.P. Việt Nam luôn khắt khe trong

mọi quy trình để đảm bảo sản phẩm chất lượng và an toàn. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, C.P. Việt Nam cũng rất chú trọng đến các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Công ty đã triển khai nhiều dự án nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, đồng thời góp phần nâng cao cuộc sống của người dân và cộng đồng. Không chỉ sản xuất và phục vụ người tiêu dùng trong nước, C.P. Việt Nam cũng hướng đến các dự án xuất khẩu sản phẩm ra quốc tế. Mới đây nhất, nhà máy CPV Food Bình Phước đã chính thức đạt công suất tối đa, sản xuất 1 triệu con gà mỗi tuần. Đây là bước đệm quan trọng để CPV Food tiếp tục mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần nâng tầm ngành chăn nuôi Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Với ngành thức ăn chăn nuôi, uy tín của C.P. Việt Nam đã được khẳng định khi 5 năm liên tiếp công ty đều đứng đầu tiên trong bảng xếp hạng “nhóm 10 ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi uy tín”. Bảng xếp hạng uy tín này dựa trên 3 tiêu chí chính: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; uy tín truyền thông; khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan.



*Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc cấp cao CPV nhận giải thưởng “nhóm 10 thức ăn chăn nuôi uy tín năm 2024”.*

Theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc cấp cao CPV phụ trách ngành thức ăn chăn nuôi, giải

thưởng này là minh chứng rõ nét cho chất lượng và uy tín của ngành thức ăn chăn nuôi của C.P. Việt Nam, là kết quả cho những nỗ lực tuyệt vời của công ty trong việc đảm bảo chất lượng và tiên phong đổi mới công nghệ, bắt kịp xu hướng và phục vụ khách hàng bằng cả trái tim.

Với những thành quả đã đạt được, C.P. Việt Nam tiếp tục kiên định mục tiêu trở thành “nhà bếp của thế giới”, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nông công nghiệp thực phẩm, không chỉ tại Việt Nam mà còn vươn tầm quốc tế. Công ty tiếp tục giữ vững những thành quả đã đạt được đồng thời tiếp tục nghiên cứu và phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Theo Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, cú đúp hai giải thưởng lần này của năm 2024 như là lời tổng kết cho một năm 2024 xuất sắc của công ty với những nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, sự đồng lòng hỗ trợ của đối tác khách hàng. Mong giải thưởng lần này sẽ khởi đầu cho một năm mới 2025 nhiều thành công cho C.P. Việt Nam và đối tác, khách hàng, bà con nông dân và là một năm có nhiều thành tựu trong “kỷ nguyên vươn mình” cho các doanh nghiệp Việt Nam.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/c.p.-viet-nam-duoc-vingh-danh-xuat-sac-nam-2024>